

ธรรมสังฆจรที่ประเทศไทย

อาตมาได้มาพักที่วัดพุทธปัญญาเพื่อสนทนาธรรมและภาวนาร่วมกับพี่น้องพุทธศาสนิกชนทั้งหลายตั้งแต่วันที่ 2 มิถุนายน 2554 จนถึงวันที่ 6 กรกฎาคม 2554 บัดนี้ก็ถึงเวลาที่จะต้องจาริกไปประเทศไทยตามตารางการเดินทางที่ได้กำหนดไว้โดยจะเดินทางในวันที่ 7 กรกฎาคม 2554 โดยสายการบิน China Southern Airlines ในเวลา 5 ทุ่มกว่า



เนื่องจากไม่ได้กลับประเทศไทยมาหลายปีแล้วนับตั้งแต่เริ่มสร้างวัดพุทธปัญญาให้ครบตามที่ทางการกำหนด คือสร้างอุโบสถศาลาหนึ่งหลัง ลานจอดรถ รั้วสองด้าน และทำพัทธสีมาสาธิตจนเป็นวัดครบถ้วนทั้งทางธรรมะวินัยและนิตินัยทุกประการ เมื่อเสร็จภารกิจดังกล่าวแล้วได้เดินทางจาริกไปตามรัฐต่างๆ ในประเทศที่สหรัฐอเมริกาและยุโรปเป็นเวลาร่วมปีเพื่อ



เผยแผ่ธรรมแก่ญาติโยมทั้งหลายที่มีความปรารถนาจะฟังธรรมอันเป็นแก่นสารในทางพระพุทธศาสนากันอย่างจริงๆ ล่าสุดได้เดินทางไปเป็นผู้รักษาการเจ้าอาวาสและเผยแผ่ธรรมะที่วัดพุทธธรรมเมืองวิลโลบรูค มลรัฐอิลลินอยส์ ได้พบกับญาติโยมพุทธบริษัทที่ใฝ่ธรรมสนใจมาฟังธรรมกันอย่างเนืองแน่นตลอดเวลาที่พำนักอยู่



นอกจากนี้ยังได้รับนิมนต์จากวัดอัมพวันอเมริกา มลรัฐแทนเนสซีให้ไปแสดงธรรมเมื่อวันวิสาขบูชาที่ผ่านมา ได้พบกับผู้ใฝ่ธรรมหญิงชายชาวไทยและชาวลาว แต่ส่วนใหญ่เป็นพี่น้องชาวพุทธลาวได้ร่วมกันปฏิบัติธรรมและฟังธรรมตั้งแต่เช้าจนกระทั่งเวลาสี่ทุ่มจึงแยก

ย้ายกันเดินทางไปพักผ่อน กิจกรรมหลักคือฟังธรรมเรื่องประวัติพระพุทธเจ้าเป็นเวลา สิบชั่วโมงเต็ม นับว่าได้สร้างมหากุศลครั้งสำคัญของพี่น้องชาววัดอัมพวันอเมริกา ทีเดีย เป็นกุศลแท้ๆ เพราะได้ฟังประวัติของพระพุทธเจ้าที่กล่าวถึงพระมหากรุณาธิคุณ พระปัญญาคุณและพระวิสุทธิคุณอย่างครบถ้วน

การได้มีโอกาสระลึกถึงพระคุณของพระพุทธเจ้า การกล่าวถึงพระคุณของ พระองค์ การนั่งร่วมฟังอย่างอดทนและเข้มแข็ง เป็นการปฏิบัติบูชาที่เพียบพร้อมด้วย การน้อมกาย วาจาและใจถวายการบูชา พระพุทธเจ้าทรงสรรเสริญการปฏิบัติบูชาว่า เป็นการบูชาที่ทำให้คุณค่าอย่างสูงส่งและธำรงพระพุทธศาสนาให้ยั่งยืนได้

เวลาเดินทางไกลไปแสดงธรรมในที่ต่างๆ มักจะได้รับคำปรารภจากมิตรสหาย ทางธรรมเสมอๆ ว่าปัจจุบันนี้สถานการณ์ทางพระพุทธศาสนาน่าเป็นห่วง เพราะ พุทธศาสนิกชนจำนวนไม่น้อยเข้าใจหลักคำสอนของพระพุทธเจ้าคลาดเคลื่อนจากความ จริงแล้วกระจายขยายความผิดพลาดคลาดเคลื่อนนั้นให้กว้างไกลออกไป โดยใช้ระบอบ การตลาดเข้ามาเป็นตัวขับเคลื่อนทั้งเร้าใจและจูงใจสารพัดให้คนหลงเชื่อคำสอนผิดๆ ที่ ถูกดัดแปลงมาเพื่อตอบสนองผลประโยชน์ของตน

สิ่งที่เห็นกันง่ายๆ คายคืนไปก็คือพระอัครสีน้าไม่อายุทั้งหลายได้ดัดแปลงบท พระพุทธวจนะเป็นเวทย์มนต์คาถาที่ไม่ได้คำนึงว่าพุทธวจนะที่ตัดต่อมานั้นมีความหมาย ในการปฏิบัติกาย วาจาและใจให้ถูกต้องอย่างไร แต่จะนำบทเวทย์มนต์เหล่านั้นไป ปลุกเสกวัตถุต่างๆ เช่น พระพุทธรูปน้อยใหญ่ ตะกรุดผ้ายันต์ชนิดต่างๆ และผลิตภัณฑ์ อื่นๆอีกมากมายสุดแล้วแต่นักออกแบบเครื่องรางของขลังเหล่านี้ว่าจะนำมาห้อยคอหรือ สวมใส่ที่ข้อมือเพื่อให้มีโชคดี ให้คนที่ได้เห็นได้ยินหลงใหลหรือทำมาค้าขายดีหรือแม่

แต่จะอยู่ยงคงกระพัน

การปรับเปลี่ยนพระพุทธรูปจะเป็นเวทย์มนต์คาถาและการเปลี่ยนหน้าที่จากพระภิกษุผู้สืบทอดพระธรรมวินัยของพระพุทธเจ้ากลายเป็นจอมขมังเวทย์เป็นกระบวนการเปลี่ยนแปลงพุทธศาสตร์ซึ่งแปลว่าเป็นศาสตร์แห่งความรู้ ความตื่นและความเบิกบานเป็นไสยศาสตร์คือศาสตร์แห่งความหลับไหล ไม่รู้และงัวเงีย โดยพุทธศาสนิกชนผู้คิดแต่จะรับบริการ ไม่ได้มีเวลาพิจารณาอย่างถ่องแท้ต้องตกเป็นเหยื่อของผู้ทำมาค้าขายผลิตภัณฑ์ไสยศาสตร์เหล่านี้โดยไม่รู้ตัว

ไสยศาสตร์และโหราศาสตร์ค้ายศจริงๆ หากเรื่องนอกพระพุทธศาสนาเหล่านี้กระทำไปโดยคนนอกศาสนาก็ไม่สู้กระไรนัก แต่ขณะนี้หัวเรียวหัวแรงที่กระตือรือร้นทำเรื่องเหล่านี้อย่างเอาเป็นเอาตายกลับกลายเป็นพระสงฆ์ที่บวชมานานมีความรู้เป็นมหาเปรียญ เป็นที่นับหน้าถือตาของประชาชนทั่วไป หากพระเถระผู้ใหญ่เหล่านี้จะนำพุทธศาสนิกชนไปในทางพุทธศาสตร์ พุทธศาสนิกชนที่ให้ความเคารพนับถือจะพากันเข้าใจถูกต้องและได้รับผลจากการปฏิบัติกันอย่างทั่วหน้า แต่เมื่อนำพาไปทางไสยศาสตร์ทั้งที่เปิดเผยและซ่อนรูป เช่น การนำอาหารไปถวายพระพุทธเจ้าบนสวรรค์ชั้นใดชั้นหนึ่งเพื่อให้คนหลงเชื่อว่าพระพุทธเจ้ามีลักษณะคล้ายๆ พระผู้เป็นเจ้าของเครื่องสักการะอยู่ ณ ที่ใดที่หนึ่ง แล้วชวนกันขายผลิตภัณฑ์อีกหลายอย่างที่เกี่ยวเนื่องกับความเชื่อดังกล่าวนั้น ราคาผลิตภัณฑ์ที่บรรจุความเชื่อผ่านพิธีไสยศาสตร์เป็นผลิตภัณฑ์ที่ต้นทุนต่ำ ทำกำไรสูง ค้าง่าย ขายคล่อง ราคาขึ้นลงรวดเร็วตามกระแสความรู้สึก จึงเหมาะที่สินค้าประเภทนี้จะเข้าสู่ตลาดปัจจุบันที่เต็มไปด้วยการโฆษณาชวนเชื่ออย่างกลมกลืน

วิธีที่จะปกป้องพระพุทธศาสนาให้รอดพ้นจากอันตรายต่างๆ ทั้งภายนอกภายใน สำคัญอยู่ที่พุทธศาสนิกชนทั้งหลายต้องทรงพลธรรมห้าประการไว้ให้มั่น คือมีศรัทธา อย่างถูกต้องในเรื่องของกรรม ผลของกรรม มีศรัทธาในการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้า นำเอาสิ่งที่พระองค์ตรัสสอนไว้มาปฏิบัติจริงๆ โดยไม่ต้องอาศัยแรงจูงใจใดๆ อย่างอ้อม ค้อม แต่ปฏิบัติจริงๆ ชัดๆ ตามหลักคำสอนนั้น เช่น แทนที่จะมานั่งรำยมนต์คาถา มหานิยมก็ส่งรอยยิ้มให้ทุกคนที่ได้คบค้าสมาคม ช่วยเหลือเกื้อกูลตามสติกำลัง เป็นผู้ให้ อย่างเหมาะสมกับบุคคล กาละเทศะ แล้วความรักก็จะเกิดขึ้นโดยไม่ต้องท่องมนต์คาถา ใดๆ

เมื่อเริ่มปฏิบัติธรรมใดๆ แล้วต้องปฏิบัติอย่างต่อเนื่องจริงจัง มีความรู้สึกตัวทั่ว พร้อมสัมผัสผลแห่งการปฏิบัติธรรมและกรรมดีหรือชั่วที่กระทำลงไปด้วยใจตลอดเวลา มุ่งมั่นสร้างสรรค์ความดีอย่างไม่ย่อท้อ หมั่นพิจารณาเรื่องราวต่างๆ ที่กระทำกรรมะที่ได้ ปฏิบัติลงไปว่ามีความถูกต้องคลาดเคลื่อนแค่ไหน เพื่อพิสูจน์ความจริงของสังขารตามหลักเอหิภัสสิโก ต้องมาพิสูจน์ด้วยการปฏิบัติจริงๆ ลงไปที่ตนเอง

จากการได้สัมผัสผู้คนบนเส้นทางธรรมสัตยจร ทุกคนต่างดิ้นรนเป็นอิสระพ้นไปจากความทุกข์ บ้างก็เดินถูกทาง บ้างก็เดินผิดทางบ้าง แต่สำหรับชาวพุทธที่ศรัทธา ในองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าล้วนมีโอกาสดีที่ไม่ต้องไปทดลองค้นคว้าหาทาง ถูกผิดกันอีก พระองค์ทรงชี้ทางให้แล้วเพียงเมื่อพวกเราได้รับฟัง มีความเชื่อในการ ตรัสรู้ของพระองค์ว่าทางที่ทรงชี้นำไปสู่อิสรภาพและสงบได้จริงก็จงตั้งใจเดินแล้วจะพบ ความสุขสงบไม่ผิดเพี้ยนไปเป็นอื่นอย่างแน่นอน

วันพุธที่ 6 กรกฎาคม 2554

ณ. วัดพุทธปัญญา

เวลา 6.30 น.



ดร. พระมหาจรรยา สุทธิญาโณ

เจ้าอาวาสวัดลอยฟ้า (sky temple no boundary)

www.skytemple.org